

# Dương vật bị nổi mụn đỏ có nguy hiểm gì đến sức khỏe không?

Dương vật nổi mụn đỏ, "cậu nhỏ" nổi mẩn đỏ là triệu chứng không ít gặp ở đàn ông. Trước tình trạng này, phái mạnh vô cùng lo sợ đây là mạng xã hội. Vậy dương vật mọc mụn do nguyên do nào gây nên ra? Các bệnh lý này có nguy hiểm không? Giải pháp điều trị những bệnh lý này ra sao? Nếu bạn cũng đang rơi vào tình trạng này thì hãy theo dõi nội dung dưới đây để có giải đáp.



## Dương vật nổi mụn đỏ là dấu hiệu của bệnh gì?

Dựa theo [suckhoe24gio.webflow.io](http://suckhoe24gio.webflow.io) - Trang tin kiến thức sức khỏe nam giới thuộc sở hữu của phòng khám đa khoa 11 Thái Hà, "cậu nhỏ" là cơ quan thực hiện chức năng bài tiết nước đái và hoạt động sinh dục của nam giới. Vì thế có quá nhiều nhân tố tác động lên "cậu nhỏ" & gây nên các triệu chứng như nổi mụn. Căn nguyên khiến cho dương vật nổi mẩn đỏ là:

### Đầu dương vật nổi mụn đỏ do bệnh viêm bao quy đầu

Căn nguyên mới đầu bạn nên nghĩ đến là bệnh viêm bao quy đầu. Đây là bệnh nhiễm khuẩn nam khoa thường thấy ở cánh mày râu bị dài/ bị hẹp bao quy đầu. Lí do là vì bao quy đầu sẽ tích tụ chất bẩn & trở thành hoàn

cảnh tiện lợi cho vi trùng phát triển. Nhưng mà dù không mắc một số câu hỏi này tuy vậy không xem trọng rửa ráy thì cánh mày râu cũng vô cùng dễ bị mắc căn bệnh này.

## **Quy đầu "cậu nhỏ" nổi mẩn do bệnh hoa liễu**

Căn nguyên vô cùng nguy hiểm khiến dương vật bị nổi mụn đỏ là do mắc một số bệnh xã hội như:

Mụn phỏng sinh dục: Mẩn đỏ ở đầu "cậu bé" có thể là bệnh mụn rộp sinh dục. Đây là một bệnh xã hội với một vài nốt mụn có chứa nước phía bên trong. Mụn phỏng gây ra cảm thấy ngứa ngáy & đau rát. Khi những nốt mụn đỏ vỡ ra sẽ gây nên viêm loét & chảy dịch trên da. Khi thương tích lành lại sẽ gây ra sẹo ở "cậu nhỏ" làm mất vẻ nhìn.

Bệnh giang mai: căn bệnh gây ra mẩn đỏ ở "cậu bé" là giang mai. Khi nhiễm bệnh giang mai, "cậu nhỏ" sinh ra một số vết loét loét gây ra ngứa. Những vết trọt này có thể phát ban khắp cơ thể nếu như không nên chữa ngay từ giai đoạn đầu. Chưa kể đến người bị bệnh có kết hợp với một số dấu hiệu như sốt, chán ăn, sưng hạch bạch huyết. Bệnh có thể lành & mắc bệnh trở lại ngay sau nhiều năm.

Bệnh mào gà: Đầu dương vật mọc mụn đỏ cực kỳ có thể là dấu hiệu của bệnh mồng gà. Bệnh mồng gà là một bệnh hoa liễu hậu quả do vi rút Human Papilloma virus gây ra; với triệu chứng đặc thù là một vài u nhú như mụn mọc ở bộ phận sinh sản.

Lúc đầu một số nốt mụn mọc đơn lẻ tuy nhiên ngay sau phát triển & liên kết lại thành từng cụm như súp lơ. Khi phát triển đến một cấp độ kháng kháng, một số nốt mụn tan vỡ ra & chảy dịch có mùi hôi.

## **Quy đầu nổi mẩn đỏ & ngứa rát do rận lông mu**

Nếu như dương vật mọc mụn đỏ kết hợp với cảm nhận cực kỳ ngứa ngáy thì vô cùng có thể đó là bệnh rận mu. Rận mu là một loại ký sinh trùng hút máu sống ở vùng háng. Nó gây cảm giác cực kỳ ngứa bí bách. Bạn không nên gãi ngứa nhiều vì vết thương da sẽ khiến cho các vi trùng tấn công và gây nên nhiều căn bệnh khác.

## **Những chứng bệnh khác**

Ngoài một số bệnh nhiễm trùng kể trên thì mụn ở dương vật cũng có thể do một số bệnh da liễu như:

- Ghẻ lở: ký sinh trùng ghẻ khiến da ngứa ngáy và bị nổi mẩn đỏ.
- Bệnh vảy nến sinh dục: các tế bào da tiến triển không kiểm soát nên bị dị ứng, gây nên phát ban & nổi mẩn.
- Ngoài ra, kích ứng hóa chất và môi trường sống cũng có thể khiến cho "cậu bé" nửa ngày bạn nổi mẩn đỏ.

## **Nổi mẩn đỏ ở "cậu nhỏ" có hậu quả không?**

Theo blog sức khỏe <https://ttytnuithanh.com> **Bệnh viện huyện Núi Thanh** - Tỉnh Quảng Nam, nếu như nổi mẩn đỏ ở "cậu nhỏ" do những bệnh về da hoặc yếu tố môi trường gây nên thì không đáng lo ngại. Còn nếu căn nguyên là những bệnh bội nhiễm bệnh nam khoa & bệnh hoa liễu thì bạn nên chữa kịp. Trong trường hợp điều trị chậm trễ, một số căn bệnh này có thể gây ra biến chứng ảnh hưởng đến chức năng sinh nở và đời sống chăn gối.

Cụ thể một vài nguy hại của tình trạng nổi mẩn đỏ ở "cậu nhỏ" là:

### **Ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày**

Tình trạng nổi mẩn ngứa ngáy ở "cậu bé" khiến nam giới cực kỳ khó chịu, bứt rứt. Bên cạnh đó nó cũng khiến đàn ông mặc cảm trong quan hệ tình dục. Họ còn lo sợ chưa có thông tin đây có phải căn bệnh nguy hại không. Nhiều người xấu hổ không đi thăm khám để cho tình trạng này càng nặng hơn.

### **Đàn ông bị mắc một số bệnh bội nhiễm nam khoa**

Nếu chậm trễ chữa, bội nhiễm ở da bao quy đầu sẽ rất dễ lây nhiễm sang những bộ phận khác. Bệnh lý ban đầu mà nam giới có thể mắc phải là bệnh đường tiết niệu. Chính vì bao da quy đầu gắn với lỗ niệu đạo là bộ phận của đường tiết niệu. Nhiễm trùng đường tiết niệu sẽ gây nhiều dấu hiệu khó chịu như tiểu tiện nóng rát, tiểu rắt, bệnh tiểu nhiều. Nhiễm khuẩn từ lỗ sáo sẽ lây nhiễm ra một số cơ quan trong hệ tiết niệu; bao gồm niệu quản bằng quang quẻ & thận. Nghiêm trọng nhất là gây nên thận hư và sẽ làm suy giảm sức khỏe cơ thể.

Ngay sau, phái mạnh có thể mắc nhiều bệnh lý khám nam khoa khác như viêm tiền liệt tuyến, đau tinh hoàn. Một số bệnh lý này cực kỳ nguy hại vì tác động trực tiếp tục số lượng và chất lượng "tinh binh". Việc này có nghĩa là khả năng sinh sản của phái mạnh có thể bị tác động.

## **Nguy cơ lây truyền cho người yêu**

Những nhân tố gây nên nổi mẩn đỏ ở "cậu nhỏ" có thể lây nhiễm sang chị em phụ nữ khi hoạt động tình dục không an toàn. Vậy nên người phụ nữ có thể mắc những bệnh phụ khoa hoặc bệnh hoa liễu. Mụn cóc sinh dục ở phái yếu giowis sẽ có nguy cơ gây nên ung thư cổ tử cung. Những chứng bệnh khác cũng vẫn có thể tác động đến khả năng sinh sản của chị em phụ nữ.

## **Biện pháp khắc phục khi dương vật nổi mụn đỏ**

Lúc dương vật nổi mẩn đỏ ngứa rất ngứa; bạn nên chú ý vệ sinh sạch sẽ. Hãy xem xét những sản phẩm vệ sinh bạn đang sử dụng có phải là tác nhân gây nên dị ứng không. Nếu nguyên nhân này khiến dương vật nổi mẩn đỏ thì tình trạng này sẽ sớm thuyên giảm khi bạn có sự thay đổi phù hợp.

Nếu như mụn "cậu bé" nổi mẩn đỏ do những bệnh lý khám bệnh nam khoa thì nên ứng dụng một số phương trước hết chuyên gia sẽ thăm khám và thực hiện những xét nghiệm y học để nhận biết nguyên nhân.

## **Một số cách chữa trị dương vật nổi mụn có thể được áp dụng**

Chữa viêm nhiễm bao quy đầu bằng các loại thuốc kháng sinh đặc trị. Thuốc gồm có thuốc uống hoặc thuốc xoa. Nếu viêm nhiễm bao quy đầu tái phát nhiều lần thì thầy thuốc chuyên khoa sẽ giải đáp cắt bao qui đầu. Cắt quy đầu là một thủ thuật ngoại khoa để tái hiện lại làn da đầu "cậu nhỏ" giúp cánh mày râu vệ sinh đơn giản hơn. Đây là phẫu thuật thường thấy trong khám bệnh nam khoa và cực kỳ an toàn.

Các bệnh xã hội như bệnh giang mai, lậu, herpes sinh dục có thể chữa trị bằng thuốc antibiotic dạng uống, dạng bôi hoặc dạng tiêm. Cách này được áp dụng trong thời kỳ khởi phát của bệnh. Bệnh nặng hơn thì thầy thuốc chuyên khoa sẽ phải ứng dụng một số biện pháp chữa trị tiên tiến hơn.

Ví dụ căn bệnh giang mai sẽ chữa bằng thuốc kích hoạt đề kháng. Bệnh sùi mào gà được chữa bằng giải pháp quang động học ALA - PDT hoặc đốt laser...Các cách này cho hữu hiệu cao và phòng ngừa bệnh tái phát.

Giúp việc chữa trị đạt kết quả cao để người nhiễm bệnh cần lưu ý vệ sinh vùng kín, kiêng hoạt động tình dục. Ngay sau, bạn vẫn phải tiến hành các giải pháp phòng bệnh.

Tác giả đã giới thiệu đến bạn những nguyên do làm cho dương vật mọc mụn đỏ, mẩn đỏ. Như bạn đã thấy đây có thể là tình trạng sinh lý song cũng có thể là bệnh lý bệnh nam khoa & bệnh xã hội nguy hại. Vì lẽ đó ngay khi có triệu chứng nổi mẩn đỏ, bạn nên theo dõi để sớm có giải pháp giải quyết ngay từ giai đoạn đầu.

Bệnh trĩ điều trị ở đâu <https://ttypnuithanh.com/suckhoe24gio/dia-chi-phong-kham-chua-benh-tri-o-dau-tot-nhat-ha-noi.html>

Chi phí cắt trĩ <https://ttypnuithanh.com/suckhoe24gio/chi-phi-cat-tri-het-bao-nhieu-tien.html>

Chi phí cắt bao quy đầu là bao nhiêu

<https://ttypnuithanh.com/suckhoe24gio/chi-phi-cat-bao-quy-dau-het-bao-nhieu-tien.html>

Cắt bao quy đầu ở bệnh viện nào Hà Nội

<https://ttypnuithanh.com/suckhoe24gio/dia-chi-cat-bao-quy-dau-o-dau-ha-noi.html>

## **Địa chỉ khám nam khoa ở đâu an toàn ở Hà Nội?**

Khám bệnh nam khoa là quá trình thăm khám và phục vụ sức khỏe nhất là cho đàn ông, chủ yếu vào những thắc mắc có mối quan hệ đến hệ nhạy cảm nam. Bệnh viện đại học Y Hà Nội là một trong số các cơ sở y tế vượt trội tại nước ta & cung cấp dịch vụ khám bệnh nam khoa đáng tin cậy.

Tại bệnh viện đại học Y Hà Nội, có một nguồn nhân lực bác sĩ chuyên khoa chuyên gia & y tá có kinh nghiệm trong lĩnh vực nam khoa. Một số thầy thuốc chuyên khoa được huấn luyện chuyên sâu và có kiến thức về một số thắc mắc khám bệnh nam khoa, bao gồm đái đường, căn bệnh tuyến tiền liệt, bệnh xuất tinh sớm, bệnh vô sinh, những câu hỏi về cương cứng, và một số chứng bệnh khác có sự liên quan đến sức khỏe thể chất quý ông.

Quá trình khám nam học tại Bệnh viện đại học Y Hà Nội khởi đầu bằng một cuộc bàn bạc với bác sĩ để trao đổi về một số biểu hiện, lịch sử bệnh, & hiện trạng sức khỏe cơ thể chung của người mang bệnh. Ngay sau, chuyên gia sẽ thực hiện một cuộc thăm khám căn bản bằng giải pháp xét

nghiệm những tác nhân như áp huyết, nhịp tim, & các thắc mắc có mối quan hệ đến hệ nhạy cảm.

Ngoài ra, Phòng khám số 1 Tôn Thất Tùng thuộc đại học Y Hà Nội cũng cung ứng những tiện ích phát hiện & chữa trị tăng cường như siêu âm tiền liệt tuyến, xét nghiệm y khoa “dương khí”, xét nghiệm y khoa hormon, sử dụng ống nội soi tiết niệu, và thủ thuật ngoại khoa bệnh nam khoa.

Người bệnh muốn đặt lịch hẹn khám nam học tại Phòng khám số 1 Tôn Thất Tùng thuộc đại học Y Hà Nội, bạn có thể liên hệ với phòng kết nạp hoặc bộ phận đăng ký của bệnh viện. Ngoài ra, có thể tìm thông tin cụ thể hơn về dịch vụ & lịch khám online trên website của Bệnh viện đại học Y.

Chú ý rằng thông tin trên chỉ mang tính chất chung và có thể thay đổi theo thời kỳ. Để có thông tin chuẩn xác và chi tiết hơn, hãy liên lạc trực tiếp với Bệnh viện đại học Y.

Khám nam khoa ở đâu tốt nhất

<https://suckhoe24gio.webflow.io/posts/phong-kham-nam-khoa-uy-tin-tai-ha-noi>

Địa chỉ khám nam khoa uy tín tại Hà Nội

<https://ttytnuithanh.com/suckhoe24gio/dia-chi-phong-kham-nam-khoa-o-dau-tot-nhat-uy-tin-tai-ha-noi.html>

Đa khoa Thái Hà <https://phathathaiha.webflow.io/post/phong-kham-da-khoa-thai-ha>

Bệnh viện đa khoa Thái Hà <https://ttytnuithanh.com/suckhoe24gio/chat-luong-phong-kham-da-khoa-thai-ha-co-tot-khong.html>

<https://phongkhamthaiha.org>